

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอ็มอินเทลเจเนซ จำกัด (บริษัทร่วม)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการของบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอ็มอินเทลเจเนซ จำกัด (“Intel”) โดยลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Intel จำนวน 132,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 133.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,600,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Intel ซึ่งบริษัทได้ลงนามและทำสัญญาร่วมลงทุนกับ Intel และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Intel (“สัญญาร่วมลงทุน”) เรียบร้อยแล้วนั้น ในไตรมาส 4 ของปี 2564 Intel มีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 119,667 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,800,200 บาท ให้บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) และผู้ลงทุนรายอื่น (“ผู้ลงทุนรายใหม่”) เข้าร่วมลงทุน

ตามสัญญาร่วมลงทุน การเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและเห็นชอบให้ Intel เพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริษัทจะสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน Intel เพื่อให้ผู้ลงทุนรายใหม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด และถือหุ้นร้อยละ 16.63 ใน Intel เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่ Intel และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Intel จะยังคงถือหุ้นใหญ่ใน Intel ในสัดส่วนที่มากพอที่จะเป็นแรงจูงใจในการบริหารงานและขยายธุรกิจ

มูลค่าของหุ้นส่วนที่บริษัทสละสิทธิการซื้อข้างต้นคิดเป็นจำนวน 15,796,044 บาท **คำนวณจากร้อยละ 22 ของหุ้นสามัญใหม่จำนวน 119,667 หุ้น ในราคาหุ้นละ 600 บาท** ซึ่งการสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Intel ของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 18.34 อนึ่ง บริษัทยังคงมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของ Intel และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ Intel เช่นเดิม Intel จึงยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีผู้ลงทุนรายใหม่รายใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ



บริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยในการพิจารณาขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น เมื่อคำนวณขนาดของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุด จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.19 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปและไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)